

ประจำวันที่ 23-29 กันยายน 2558

### พาณิชย์ เผยเอกชน 12 รายประมูลข้าวในสต็อกรอบ 7 หมดทั้ง 4.45 แสนตัน มูลค่า 4.5 พันลพ.

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ตามที่คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เชิญชวนให้ผู้ประกอบการค้าข้าวร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 7/2558 ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55, นาปรัง ปีการผลิต 2555 ปีการผลิต 2555/56 (รอบ 1) และ (รอบ 2) และปีการผลิต 2556/57 (แบบรายคลังสินค้าตามสภาพที่เก็บรักษา) ตามคลังสินค้ากลางขององค์การคลังสินค้า(อ.ค.ส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยชนิดข้าวที่นำมาเปิดประมูลครั้งนี้ รวม 3 ชนิดข้าว ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 และปลายข้าวเอวันเล็ค ปริมาณรวมทั้งสิ้น 445,472 ตัน มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 25 ราย ใน 37 คลัง โดยมีผู้เสนอราคาที่เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 12 ราย ใน 37 คลัง ปริมาณ 445,472 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณที่เปิดประมูล) มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 4,574 ล้านบาท

อนึ่ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 มีผู้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ รวม 26 ราย และในวันที่ 29 กันยายน 2558 ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ทั้งสิ้น 26 ราย ทั้งนี้ ชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดชนิดเป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 333,237 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาได้แก่ ปลายข้าวขาวเอวันเล็ค ปริมาณ 63,387 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14 และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 48,848 ตัน คิดเป็นร้อยละ 11 ของปริมาณที่เปิดประมูล

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีคลังจำนวน 2 คลัง ประมาณ 11,700 ตัน ที่พบข้อมูลปริมาณน้ำหนักและชื่อคลังที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) แจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อไป

ภายหลังจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะรวบรวมผลการเสนอซื้อที่มีมูลค่าสูงสุดในแต่ละคลัง เข้าพิจารณาในคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ก่อนนำเสนอผลต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) เพื่อพิจารณาผลการเสนอซื้อ และจะแจ้งผลการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐอย่างเป็นทางการ ให้ผู้ชนะการประมูลทราบภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากประธาน นบข. ต่อไป

อย่างไรก็ดี ในการประมูลครั้งนี้ได้มีการปรับเงื่อนไขการประมูลโดยไม่เปิดเผยเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำ (Floor Value) ในประกาศ TOR เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากยิ่งขึ้น โดยยังคงเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและคำนึงถึงสถานการณ์การค้าข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นสำคัญ

**ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

### อินโดนีเซียปลดล็อกนำเข้าข้าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า การนำเข้าข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ประกาศออกมาว่าจะนำเข้าข้าว 1.5 ล้านตันนั้น จะเป็นการนำเข้าแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยอินโดนีเซียระบุว่าจะมีการนำเข้าข้าวจากไทยและเวียดนาม ซึ่งรูปแบบการนำเข้าจะต่างจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่เปิดประมูลให้เสนอราคาขายข้าวเข้ามา แต่ของอินโดนีเซียจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาหารือทวิภาคีกับไทยและเวียดนาม โดยราคาที่จะซื้อนั้นอาจไม่เท่ากัน แต่ที่ผ่านมาราคาขายข้าวของไทยจะแพงกว่าเวียดนาม เพราะมีคุณภาพที่ดีกว่า ส่วนปริมาณก็ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างกัน

ปริมาณข้าว 1.5 ล้านตัน ที่อินโดนีเซียต้องการ เป็นข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% และต้องเป็นข้าวใหม่ หากมีการนำเข้าปริมาณทั้งนี้ เชื่อว่าทั้งไทยและเวียดนามคงหาออเดอร์ให้ไม่ทัน อินโดนีเซียอาจต้องนำเข้าข้าวจากประเทศอื่นเพิ่มเติม แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีว่าผลผลิตข้าวไทยในช่วงปลายปีจะมีตลาดรองรับ เพราะอินโดนีเซียจะต้อง

นำเข้าข้าวภายในเดือนพ.ย.-ม.ค. เพราะต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนมี.ค.ที่ผลผลิตข้าวภายในประเทศอินโดนีเซียจะทยอยออกมา ชูเกียรติ กล่าว

ขณะที่การเปิดให้ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 7/2558 ปริมาณ 4.62 แสนตัน แต่ได้มีการออกประกาศยกเลิกข้าวปริมาณ 1.74 หมื่นตัน เหลือข้าวที่นำมาเปิดประมูล 4.45 แสนตัน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ 26 ราย ซึ่งน้อยกว่าการประมูลครั้งที่ 6 ที่มีผู้ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติถึง 33 ราย และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 29 ก.ย.นี้

นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า สาเหตุที่มีเอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลข้าวในรอบนี้จำนวนไม่มาก เนื่องจากผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ หรือข้าวเปลือกนาปี 2558/59 ซึ่งอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวกำลังทยอยออกมา โดยตลาดส่งออกข้าวที่มีคำสั่งซื้อขณะนี้ต้องการข้าวใหม่ ดังนั้นข้าวสต็อกรัฐบาลที่เป็นข้าวเก่าทั้งหมด จึงชะลอลดตัว ประกอบกับรัฐบาลมีการเปิดประมูลข้าวสต็อกในช่วงที่ผ่านมาหลายรอบ ทำให้ผู้ซื้อยังมีข้าวในสต็อกอยู่ ทำให้การประมูลข้าวรอบนี้จึงไม่คึกคักเหมือนกับรอบที่ผ่านมา

ส่วนการมอบนโยบายให้กรมการค้าต่างประเทศ อภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ยังมั่นใจว่าไทยจะส่งออกข้าวปี 2558 ได้ตามเป้าหมาย 10 ล้านตัน โดยผ่านไป 9 เดือน ไทยส่งออกข้าวได้แล้วเกือบ 7 ล้านตัน เหลืออีก 3 เดือนสุดท้ายที่จะต้องเร่งผลักดันการส่งออกข้าว ซึ่งก็มีตลาดหลายประเทศเข้ามารองรับการส่งออก เช่น ฟิลิปปินส์ ที่ไทยชนะการประมูลข้าว 3 แสนตัน และจะมีการเจรจาขายข้าวจีทูจีให้อีกหลายประเทศ เช่น อิหร่าน และจีน เป็นต้น

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## พาณิชย์มั่นใจส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน หลังเร่งระบายสต็อกของรัฐบาล

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการนำคณะมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่กรมการค้าต่างประเทศ ว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ ทบทวนแผนบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรหลักที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว และมันสำปะหลัง รวมถึงส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการค้าต่างประเทศ อำนวยความสะดวกทางการค้า ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทย

โดยในส่วนของข้าวนั้น ขณะนี้สามารถระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐได้แล้ว 4.7 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 51,320 ล้านบาท เป็นการระบายในประเทศ ต่างประเทศ และแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และยังเร่งขยายการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการร่วมการประมูลขายข้าวแบบจีทูจีให้ฟิลิปปินส์อีกจำนวนหนึ่ง ส่วนจีนก็เตรียมจะลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวเพิ่มอีก 1 ล้านตัน ตามที่ได้เจรจาไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 6.9 ล้านตันทำให้คาดว่า การส่งออกข้าวทั้งปี 2558 น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ปริมาณ 10 ล้านตัน โดยจะเร่งขยายการส่งออกในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปี 2558 นี้

“กระทรวงจะพยายามเร่งระบายข้าวสต็อกของรัฐให้เร็วที่สุด ก่อนที่ข้าวใหม่จะออกมา ซึ่งเร็วๆ นี้ก็มีการเตรียมที่จะระบายข้าวเสื่อมในโกดังที่ตรวจสอบไปก่อนหน้านี้ด้วย โดยแนวทางการระบายข้าวจะมีการยกเลิกกำหนดราคาขั้นต่ำ เพื่อให้การระบายข้าวมีความคล่องตัวมากขึ้น” นางอภิรตี กล่าว

นอกจากนี้ยังให้กรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการส่งออก โดยเน้นการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการค้าชายแดนอย่าเจาะลึก เพื่อผลักดันการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ 1.5 ล้านล้านบาทภายในปี 2558 ซึ่งในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 กระทรวงจะลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านการค้าชายแดนที่ด่านสะเดาจ.สงขลา ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ทันที เช่น การจัดตั้ง Duty Free Zone การเพิ่มจุดในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ด่านสะเดา การขยายระยะเวลาเปิดด่าน เป็นต้น ส่วนเรื่องที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ก็จะนำมาหารือและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ จัดการระบบ National Single Window (NSW) ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 35 หน่วยงานซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม 22 รายการ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อให้สามารถรองรับการค้าที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าสู่ AEC รวมถึงให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าด้วย โดยขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่งออกและนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ.2522 และประกาศเรื่องกำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2558

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

## พาณิชย์ไล่บี้ผู้ส่งออกข้าวตัดราคาตัวเองทุบราคาข้าวร่วง

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมจะเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมการส่งออกข้าวของผู้ส่งออกบางราย ที่มีการแข่งขันทางด้านราคา เนื่องจากพบว่าผู้ส่งออกบางรายมีการขายข้าวในราคาต่ำกว่าราคาที่ไม่ใช่ทุนปกติ ทำให้ตลาดเสียหาย ซึ่งพฤติกรรมที่ตรวจพบเบื้องต้นเป็นการส่งออกข้าวขาว ที่เป็นข้าวฤดูกาลใหม่ไปยังตลาดกำลังซื้อสูงทางแถบเอเชีย โดยต้องการข้าวคุณภาพ ดังนั้นการขายในราคาต่ำจึงไม่สมเหตุผลก็จะเข้าไปตรวจสอบว่ามีวัตถุประสงค์ต่อการขายข้าวดังกล่าวอย่างไร และหากพบว่ามีข้อเท็จจริงก็จะพิจารณาว่าจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมเหล่านี้ได้อย่างไร

"กรมไม่เข้าใจเหตุผลว่ามีผู้ส่งออกบางรายขายราคาต่ำเหลือเชื่อ เหมือนกับไม่มีต้นทุน กำลังตามคูดอยู่ เพราะแม้การส่งออกข้าวที่จะต้องมาขอใบอนุญาต เป็นระบบการค้าเสรี แต่การขายราคาถูกเกินเหตุ หรือลดราคาจนน่าเกลียด ก็ต้องไปไล่ดูข้อมูลว่าเกิดจากอะไร และจะมีวิธีการจัดการ หรือทำอะไรได้บ้าง เพราะตลาดถูกกระทบโดยเหตุไม่ชัดเจน เนื่องจากผลผลิตข้าวก็มีไม่มาก ตลาดรองรับก็มี แต่ทำไมต้องตัดราคาถึงขนาดนั้น" นางดวงพรกล่าว

ทั้งนี้ กรมประเมินได้ว่าราคาข้าวที่ควรจะส่งออกอยู่ที่ราคาเท่าไร เพราะราคาตลาดก็มีเปรียบเทียบอยู่ และบางตลาดต้องการข้าวคุณภาพดี ดังนั้นราคาจึงไม่ควรจะต่ำมาก แต่การตรวจสอบนั้นต้องรอผลสรุปก่อนว่าราคาที่ขายดังกล่าวอาจผิดปกติ แต่ไม่ได้ผิดกฎหมายก็ได้

สำหรับการเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลปริมาณ 4.6 แสนตัน ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ย. นี้ กรมจะไม่มีการประกาศราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์ แวลู) แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เข้าร่วมประมูลจะเสนอราคาต่ำแล้วกรมจะอนุมัติขาย เพราะจะมีการคำนวณราคาฟลอร์ แวลู ไว้ ซึ่งก็จะใช้ฐานการคิดราคาจากราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายและบริการจัดการข้าว (นบข.) ให้หลักการไว้ เพียงแต่ไม่มีการประกาศออกมา เนื่องจากจะเป็นการขึ้นาราคาข้าวจนเกินไป ซึ่งผู้ที่เสนอราคามาเท่ากัน จะให้มีการเสนอราคาเข้ามาใหม่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท/คลัง ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดก็จะรวบรวมและเสนอให้ประธานนบข.อนุมัติขายต่อไป

"การยกเลิกประกาศฟลอร์แวลู มีหลายมุม ซึ่งก่อนหน้านี้กรมก็เคยไม่ประกาศและกลับมาประกาศ แต่ตั้งแต่รอบนี้จะเลิกประกาศก็น่าจะทำให้ทุกฝ่ายสบายใจ เพราะจะเสนอราคาเท่าไรก็ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า จะต้องขายถูก หากอยากได้ข้าวสต็อกก็ควรเสนอราคาสมเหตุผล สอดคล้องกับราคาตลาด เพราะรัฐไม่ได้มีแนวคิดจะขายทิ้งขายขว้าง หรือเสนอมาเท่าไรก็ขาย" นางดวงพร กล่าว

สำหรับการเปิดประมูลรอบนี้ ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะชะลอการประมูลออกไป เพราะผลผลิตข้าวนาปี ฤดูกาล 2558/59 กำลังทยอยออก เนื่องจากรัฐบาลยังมีข้าวในสต็อกเหลืออยู่ ทั้งข้าวเกรดพี เอ บี และข้าวเกรดซี ซึ่งจะพิจารณาจังหวะของการระบายข้าวอีกครั้ง แต่ยอมรับว่าทิศทางการตลาดข้าวในระยะนี้ยังไม่ใช่ขาขึ้น แต่ก็มีสัญญาณที่ดีจากการที่คำสั่งซื้อข้าวมารับรับบางส่วน โดยภาพของตลาดข้าวจะเห็นชัดเจนขึ้นในเดือนม.ค. 2559 เนื่องจากปีหน้าผลผลิตข้าวทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงจากภัยแล้งทั้งไทย อินเดีย ปากีสถาน รวมถึงเวียดนามในบางพื้นที่

นางดวงพร กล่าวว่า ส่วนการส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 ก.ย. 2558 พบว่ามีการส่งออกได้ 6.9 ล้านตัน ลดลง 5%จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา มูลค่า 1.13 แสนล้านบาท ลดลงประมาณ 5% เช่นกัน โดยราคาส่งออก



เฉลี่ยข้าวทุกชนิดของไทยอยู่ที่ 480 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลงประมาณ 3% โดยเป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้ 10 ล้านตัน ยังเชื่อว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ เพราะหลายประเทศก็เริ่มกลับมานำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจากผลของภัยแล้ง

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์**

## **เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาส่งออกข้าวไปจีน**

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย ซึ่งแต่ละปีจีนได้มีการนำเข้าสินค้าข้าวจากไทยไปสูงมาก โดยปีที่ผ่านมา ไทยได้ส่งออกข้าวไปจีนรวมกว่า 773,684.51 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 23,709.44 ล้านบาท มีทั้งข้าวขาว ข้าวหอม ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ปลายข้าว ข้าวผสม และข้าวแดง และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2558 นี้ ได้มีการส่งออกแล้วกว่า 174,436.38 ตัน มูลค่า ประมาณ 5,051.53 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ล่าสุดสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่งรายงานว่า สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้ตรวจพบปัญหาความปลอดภัยและคุณภาพข้าวที่นำเข้าจากไทย โดยพบวัชพืชติดไปกับสินค้าข้าว โดยเฉพาะเมล็ดข้า้เหล็กย่าน (Mikania micrantha) ซึ่งเป็นวัชพืชกักกันของจีน ติดไปกับปลายข้าวขาว ปลายข้าวเหนียว และขอให้ไทยสืบหาสาเหตุที่เกิดปัญหา รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก และเพื่อรับรองความปลอดภัยและคุณภาพข้าวที่ส่งออกไปจีนด้วย

นอกจากนั้น จีนยังกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสำหรับสินค้าข้าวโดย AQSIQ ได้กำหนดให้ผู้ผลิตและส่งออกข้าวในต่างประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้าข้าวไปยังจีนต้องดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อ AQSIQ ผ่านหน่วยงานราชการของประเทศที่ส่งออก ขณะเดียวกันยังต้องดำเนินการตรวจประเมินด้วยสุขอนามัยพืช การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ขอขึ้นทะเบียนด้วย และจัดส่งชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินให้ AQSIQ โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นพร้อมส่งเอกสารให้ AQSIQ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เพื่อจะได้พิจารณาประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต่อไป

ทั้งนี้ AQSIQ จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หลังจากนั้นจะไม่รับดำเนินการตรวจสอบสินค้าของผู้ผลิตและผู้ส่งออกจากต่างประเทศที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

"กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เร่งรวบรวมรายชื่อและที่อยู่ของโรงงานผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีนเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของจีนโดยเร็ว พร้อมร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าข้าว และขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อส่งออกไปจีนด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าข้าวไทย ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามานปลายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวไปจีนในระยะยาว" นายอนันต์กล่าว

**ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์**

## **โรงสีहनุชดเขยดอกเบียรับซื้อข้าวนาปี58/59**

แหล่ง ข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกนาปี ปี 2558/59 ซึ่งจะออกสู่ตลาดในเดือน ต.ค. 2558 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ 1 ก.ค. 2558 ที่ให้ดำเนินโครงการชดเชยดอกเบียอัตรา 3% ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อกข้าวปีการผลิต 2558/59 โดยใช้วงเงิน 385 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณที่เหลือจากการอนุมัติโครงการปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถดูดซับผลผลิตส่วนเกินได้ 3 ล้านตัน ในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร 60-180 วันนับแต่วันที่รับซื้อ โดยใช้แนวทางเดียวกับโครงการนาปรังปี 2558 ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558-30 มิ.ย. 2560 จะเริ่มรับซื้อข้าวเปลือกตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559 และเก็บสต็อก 1 มิ.ย. 2558-31 มี.ค. 2560

"วงเงิน 385 ล้านบาท แยกเป็นเงินค่าชดเชยดอกเบี้ย 3% มูลค่า 382.5 ล้านบาท คำนวณจากข้าวเปลือก 3 ล้านตัน ราคาเป้าหมายตันละ 8,500 บาท ระยะเวลา 6 เดือน และค่าบริหารจัดการ 2.50 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่เหลือจ่ายในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 927 ล้านบาท ผ่านธนาคารกรุงไทย"

แหล่งข่าวจากวงการโรงสีข้าวเปิดเผยว่า โครงการชดเชยดอกเบี้ยครั้งนี้ถือเป็นรอบที่ 3 ของรัฐบาลชุดนี้ นับจากยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวเมื่อปี 2557 แต่การดำเนินโครงการครั้งแรกสำหรับข้าวนาปีปี 2557/58 มีเงื่อนไขเรื่องการตรวจสอบเข้มงวดเกินความจำเป็น หากเทียบกับการชดเชยดอกเบี้ย 3% ซึ่งถือเป็นอัตราที่น้อยมาก เช่น โรงสีซื้อข้าวเปลือกตันละ 10,000 บาท รัฐบาลชดเชยให้ 30 บาท แต่ขอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบสต็อกทั้งหมด จึงมีโรงสีร่วมเพียงไม่กี่ราย แต่หลังจากปรับปรุงเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคดังกล่าว ในโครงการครั้งที่ 2 เมื่อเดือน เม.ย. 2558 สำหรับสต็อกข้าวนาปรังปี 2558 มีผู้ร่วมโครงการมากขึ้น

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 582 ล้านบาท มีผู้ขอรับการชดเชย 9 ราย จาก 4 จังหวัด คือ จ.ศรีสะเกษ 3 ราย สุรินทร์ 4 ราย พะเยา 1 ราย และปราจีนบุรี 1 ราย รวมปริมาณ 174,566 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,056 ล้านบาท คิดเป็นเงินขอชดเชย 18.30 ล้านบาท แต่อนุมัติให้จริงเพียง 6 ราย เงินกู้ 100.844 ล้านบาท แต่หลังปรับเงื่อนไขโครงการนาปรังปี 2558 ซึ่งได้เริ่มระหว่าง 16 ก.พ.-31 พ.ค. 2558 มีโรงสีเพิ่มขึ้นเป็น 70 โรงจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ ปริมาณข้าวเข้าร่วม 84,374 ตัน คิดเป็นวงเงินกู้ 7,200 ล้านบาท ประมาณมูลค่าเงินชดเชย 48.17 ล้านบาท หากรวม 2 โครงการมีการชดเชยดอกเบี้ย 136.47 ล้านบาท และมีวงเงินคงเหลือ 810.53 ล้านบาท

โครงการ นี้จะช่วยให้โรงสีมีสภาพคล่อง โดยเฉพาะโรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิเก็บสต็อกเพื่อใช้สีแปรทั้งปีอยู่แล้ว หากใช้เงื่อนไขเดียวกับโครงการนาปรังจะทำให้มีโรงสีเข้าร่วมโครงการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม โรงสียังไม่ได้ประโยชน์มากนัก เพราะอัตราชดเชยดอกเบี้ยเฉลี่ย 30 บาทต่อตันถือว่าต่ำ และโรงสียังขาดทุนเพราะราคาข้าวในตลาดลดลงเฉลี่ยตันละ 300-500 บาท เป็นผลจากรัฐระบายข้าวสารในสต็อกต่อเนื่อง ดังนั้น หากจัดทำโครงการชดเชยดอกเบี้ยก็ควรทำควบคู่กับการวางแผนระบาย โดยราคาข้าวในตลาดขณะนี้ลดลงเฉลี่ยข้าวขาว 5% ตันละ 11,200-11,300 บาท หรือคิดเป็นข้าวเปลือกตันละ 7,700-7,800 บาท ซึ่งหลังจากไทยชนะประมูลข้าวขาว 25% ของรัฐบาลฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ก่อน ยังไม่ได้ช่วยให้ราคาข้าวขยับขึ้น

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) ได้ปรับลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (minimum export price; MEP) ของข้าวขาว 25% ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากราคาที่เคยประกาศในครั้งก่อนที่ 330 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมา) โดยราคาใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. เป็นต้นไป

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มขยับสูงขึ้น จากการที่มีคำสั่งซื้อข้าวเกือบทุกชนิดจากผู้ซื้อของจีนเข้ามา ซึ่งทำให้ช่องว่างระหว่างราคาข้าวคุณภาพสูงคือข้าวขาว 5% และข้าวขาว 25% ขยับใกล้กันมากขึ้น จากเดิมที่มีความต่างประมาณ 20 เหรียญสหรัฐต่อตัน เหลือเพียง 3-5 เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้น และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เวียดนามต้องปรับเพิ่มราคาส่งออกขั้นต่ำ (MEP) ของข้าวขาว 25% เพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 330-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เพิ่มขึ้นจากระดับ 325-330 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 320-330 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) อ่อนตัวลงจากระดับ 315 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-17 ก.ย. 2558 มีจำนวน 67,090 ตัน มูลค่า 29.094 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 68.1% และมูลค่าลดลง 66.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 210,512 ตัน มูลค่า 85.829 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-17 ก.ย. 2558 มีจำนวน 3.885 ล้านตัน มูลค่า 1,623 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 12.75% และมูลค่าลดลง 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 4.453 ล้านตัน มูลค่า 1,916 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ทางด้านนาย Huynh The Nang นายกสมาคมอาหารฯ คาดว่าในปีนี้เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6 ล้านตัน โดยคาดว่าสถานการณ์ส่งออกจะดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเพราะหลายประเทศได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลง

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agricultural Organization; FAO) รายงานว่า ในปี 2015 นี้ คาดว่ากัมพูชาจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (รวมตัวเลขอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่มีการส่งไปตามแนวชายแดนไทยและเวียดนาม) ซึ่งตัวเลขการส่งออกอย่างเป็นทางการนั้นพุ่งสูงขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพราะรัฐบาลมีนโยบายในการมุ่งเน้นส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ

ทั้งนี้ FAO คาดว่าในปี 2015 นี้ กัมพูชาจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 9.18 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 9.324 ล้านตันในปีที่ผ่านมา โดยการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปีจะมีไปจนถึงเดือน ต.ค. นี้ โดยการเพาะปลูกในบางพื้นที่ในปีนี้อาจต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมเพราะภาวะขาดแคลนปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. ขณะที่ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งนั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1.18 ล้านไร่ ที่จะได้รับเสียหาย อย่างไรก็ตามจากการที่ได้เกิดฝนตกลงมาในช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกบางแห่งสามารถที่จะเริ่มเพาะปลูกได้แล้ว ซึ่ง FAO คาดว่าในปี 2015 นี้ ผลผลิตของฤดูนาปีจะลดลงประมาณ 3% เหลือ 7 ล้านตันข้าวเปลือกเท่านั้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เมียนมาร์

หลังจากที่เมื่อช่วงกลางเดือน ก.ย. นี้ รัฐบาลได้ยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวบางส่วนแล้ว โดยอนุญาตให้ส่งออกข้าวผ่านทางท่าเรือได้ แต่ยังคงห้ามส่งออกข้าวทางแนวชายแดนนั้น แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลจะยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวทางแนวชายแดนในช่วงกลางเดือน ต.ค. นี้ และรัฐบาลก็จะยกเลิกมาตรการที่กำหนดให้ผู้ส่งออกจะต้องมีการสำรองสต็อกข้าวไว้ 2% สำหรับการส่งออกในช่วง 6 เดือนด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการห้ามส่งออกข้าวในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากที่ได้มีการประเมินด้านอุปทานข้าวและความต้องการบริโภคข้าวในประเทศว่ากลับมาอยู่ในภาวะปกติแล้ว

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) ที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.8 ล้านตัน ส่วนในปีงบประมาณ 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ได้ปรับลดคาดการณ์ส่งออกข้าวลงเหลือ 1.6 ล้านตัน ซึ่งลดลงประมาณ 400,000 ตัน จากตัวเลขประมาณการโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ที่คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 2 ล้านตัน หลังจากที่ว่ารัฐบาลเมียนมาร์ได้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวชั่วคราวแล้ว จากที่ได้ระงับการส่งออกข้าวไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 25 กันยายน ว่า อินโดนีเซียเตรียมที่จะนำเข้าข้าว 1.5 ล้านตันจากไทยและเวียดนาม เพื่อหลีกเลี่ยงการพุ่งขึ้นของราคาอาหารหลักชนิดนี้ จากความแห้งแล้งอันมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กินเวลายาวนาน ส่งผลคุกคามต่อผลผลิตในประเทศในปี การตัดสินใจครั้งนี้ของอินโดนีเซียที่มีขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์เพิ่งจะทำแบบเดียวกันก่อนหน้านี้ ทั้งยังอาจเป็นการส่งเสริมให้ราคาข้าวในเอเชียพุ่งสูงขึ้น และเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความยากลำบากของนายโจโก วิโดโด (Joko “Jokowi” Widodo) ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ในการทำให้ได้ตามคำมั่นสัญญาที่จะลดการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนชาวนาผู้ปลูกข้าวในประเทศ

รายงานข่าวระบุว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานจัดซื้อของอินโดนีเซีย (the State Logistics Agency; Bulog) เพิ่งจะระบุว่า ไม่มีแนวโน้มว่าอินโดนีเซียจะมีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวในปี โดยได้คาดการณ์ด้วยว่าจะมีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวในราวเดือนมีนาคมหรือเมษายน 2559

ด้านโฆษกของนายยูซูฟ คัลลา รองประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้ยืนยันว่า Bulog กำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดหาข้าวจากไทยและเวียดนาม แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าการนำเข้าข้าวจะเริ่มขึ้นได้เมื่อใด ขณะที่สำนักงานของประธานาธิบดีระบุว่ายังไม่มีรายละเอียดของการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยระบุเพียงว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียลดลง แต่จนถึงขณะนี้ Bulog ยังคงมีสต็อกข้าวอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ขณะที่ประธานาธิบดีก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาและสต็อกข้าวอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม Bulog ปฏิเสธจะให้ความเห็นถึงแผนการนำเข้าข้าวในครั้งนี้ ปัจจุบันอินโดนีเซียมีสต็อกข้าวอยู่ 1.7 ล้านตัน ในจำนวนนี้ 1.1 ล้านตัน เป็นข้าวที่รัฐบาลต้องนำไปแจกจ่ายในโครงการให้ข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทั้งนี้ Bulog คาดว่าจะสามารถรักษาสต็อกข้าวไว้ได้ที่ระดับ 1.5-2 ล้านตัน เพื่อเตรียมไว้รับมือกับภาวะราคาข้าวที่อาจพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่า Bulog จะมีสต็อกคงเหลือตอนสิ้นปีเพียง 600,000 ตัน เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวล่าสุด ระบุว่าประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ได้ออกมาปฏิเสธข่าวการนำเข้าข้าวในปี โดยอ้างว่าอินโดนีเซียยังคงมีสต็อกข้าวเพียงพอกับความต้องการ โดยระบุว่า ขณะนี้ Bulog มีสต็อกข้าวประมาณ 1.7 ล้านตัน และในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. นี้จะมีข้าวจากฤดูเก็บเกี่ยวใหม่อีกประมาณ 200,000-300,000 ตัน ซึ่งจะช่วยให้มีสต็อกให้มากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) อินโดนีเซียจะผลิตข้าวได้ประมาณ 57.17 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 36.3 ล้านตันข้าวสาร และจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.25 ล้านตัน แต่จนถึงขณะนี้ รัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศที่จะนำเข้าข้าวแต่อย่างใด โดยคาดหวังว่าจะสามารถพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศได้โดยไม่ต้องมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

[ที่มา Oryza.com](http://thaima.oryza.com)

## จีน

คณะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรของจีน และสถาบันจีโนมิกส์แห่งกรุงปักกิ่งของจีน หรือ BGI ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการสร้างข้าวสายพันธุ์ใหม่ หลังจากสามารถจำแนกพันธุกรรมของตระกูลข้าวกว่า 3,000 ชนิดได้เป็นครั้งแรกซึ่งอาจมีความยั่งยืนยิ่งขึ้นและยืดหยุ่นกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ IRRI นายมาร์โก วาน เดอร์ เบิร์ก กล่าวว่า ความก้าวหน้าครั้งนี้ทำให้บรรดานักเพาะพันธุ์ข้าวสามารถใช้พันธุ์ข้าวเหล่านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์ยีนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์อื่นๆ

ขณะที่นักวิทยาศาสตร์อีกคนของ IRRI นายร็อด วิง กล่าวว่า ชุดข้อมูลขนาด 120 เทราไบต์นี้เปิดให้นักเพาะพันธุ์ข้าวหลายล้านคนทั่วโลกเข้าถึงฟรีผ่านบริการคลาวด์ของอเมซอนที่ชื่อว่า “อเมซอน เว็บ เซอร์วิส” หรือเอ



ดับเบิลยูเอส เพื่อนำไปใช้พัฒนาผลผลิตการเกษตรที่มีความยั่งยืนสำหรับอนาคต ซึ่งให้ผลผลิตสูงแต่ใช้น้ำ ปุ๋ย และ ยาฆ่าแมลงน้อยลงเทียบกับผลิตผลในปัจจุบัน

นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังตั้งเป้าว่า คุณสมบัติข้าวที่พัฒนาขึ้นจะรวมไปถึงคุณภาพทางโภชนาการที่สูงขึ้นและทนต่อยาฆ่าแมลง โรคระบาด น้ำท่วม และภัยแล้งมากขึ้น เช่นเดียวกับปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงด้วย

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 24 ก.ย. ยังคงมีการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะฝนที่ลดน้อยลง ในช่วงครึ่งหลังของฤดูมรสุม (ส.ค.-ก.ย.) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกไปแล้วประมาณ 233.8 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 24 ก.ย. อินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 13% โดยพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (below-average rains) ประมาณ 15%, 14% 16% และ 6% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าทั่วทั้งประเทศจะได้รับปริมาณน้ำฝนในระดับปกติไปจนถึงระดับสูงกว่าปกติ (normal to above-normal rain) ในช่วงระหว่างวันที่ 19 ก.ย.- 3 ต.ค. ศกนี้ ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงครึ่งหลัง (ส.ค.-ก.ย.) ของช่วงฤดูมรสุม (มิ.ย-ก.ย.) อินเดียจะได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 16%

รัฐบาลอินเดียคาดการณ์ว่า ในฤดูการผลิตหลัก (kharif crop) ของปีการผลิต 2015/16 (มิ.ย.-ธ.ค.) จะมีผลผลิตข้าว 90.6 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 90.86 ล้านตันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำฝนในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก (มิ.ย. – ก.ย.)

[ที่มา Oryza.com](#)

## ไนจีเรีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา รายงานสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไนจีเรีย ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2558 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวในประเทศ โดยเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ (รัฐโซโกโต แซมฟารา เคบับี และจิกาวา) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศ โดยได้ทำลายพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 2.187 ล้านไร่ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าผลผลิตข้าวของไนจีเรียเสียหายประมาณ 626,250 ตัน หรือ เท่ากับการบริโภคในประเทศเป็นเวลา 1 เดือนครึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องนำเข้ามาทดแทน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ระบุว่าในแต่ละปี ไนจีเรียมีผลผลิตข้าวประมาณ 2.9 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการบริโภคที่มีประมาณปีละ 6.4 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตที่เสียหายจากอุทกภัยเทียบเท่ากับปริมาณข้าวที่มีการบริโภคในประเทศประมาณ 1.5 เดือน และมีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมดประมาณ 3.96 ล้านไร่

[ที่มา Oryza.com](#)